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  สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานอัตลักษณ์แห่งสยาม ครั้งที่ 14 ซึ่งจัดโดย สศท.
ภายใต้แนวคิด“ภูมิใจ ภูมิปัญญา สืบสานงานหัตถศิลป์ล้ำค่า คู่พระบารมี” ณ ศูนย์ฯการประชุมไบเทค บางนา

  รนม.-รมว.พณ.เผยว่าการจัดงาน THAIFEX-ANUGA ASIA 2023 ถือเป็นการเน้นย้ำให้ทั่วโลกเห็นถึง
ศักยภาพของไทยในฐานะการเป็นฮับอาหารไทย อาหารโลก และเป็นผู้นำการผลิตและส่งออกอาหารที่มี
คุณภาพมาตรฐานระดับโลก คาด 5 วันที่จัดงานฯสามารถสร้างรายได้และคำสั่งซื้อต่อเนื่อง 7 หมื่นล้านบาท 
โดยมีปัจจัยบวกจากความต้องการอาหารทั่วโลกเพ่ิมขึ้น ด้าน อ.คต.นำสินค้าข้าวจาก 15 จังหวัดเข้าร่วมงานฯ 
พร้อมเดินหน้าแผนส่งออกข้าวปี 66 โดย 4 เดือนแรกปี 66 ไทยส่งออกแล้ว มูลค่า 4.86 หมื่นล้านบาท 
ปริมาณ 2.62 ล้านตัน เพ่ิมขึ้น 14.41% เนื่องจากประเทศผู้นำเข้าข้าวสำคัญยังคงต้องการนำเข้าข้าวเพ่ิม 
คาดทั้งปีจะส่งออกข้าวได้ 7.5-8 ล้านตัน ขณะที่ อ.พค.นำผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์อาหารและ
เครื่องดื่มสมุนไพรกว่า 40 รายเข้าร่วมงานฯ มั่นใจตอบโจทย์ผู้บริโภคที่ใส่ใจสุขภาพ นอกจากนี้ ทป.
ได้นำสินค้า GI จำนวน 23 รายการ จาก 21 จังหวัดเข้าร่วมงานฯ สร้างโอกาสเจรจาธุรกิจ เพ่ิมโอกาสส่งออก 

  อ.ทป.เผยกรมเดินหน้าสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรและชุมชนโดยใช้ประโยชน์จากการขึ้นทะเบียน GI ซึ่งขณะนี้ 
ได้ประกาศขึ้นทะเบียนสินค้า GI ไทยแล้วรวม 185 สินค้า ตั้งเป้าสร้างมูลค่าการตลาด ไม่น้อยกว่า 5 หมื่นล้านบาท   

  อ.คน.เปิดโครงการ“ดาวน์นี่ คืนรอยยิ้มให้น้องๆ  ต้อนรับเปิดเทอม”เพ่ือนำถุงไปอัพไซเคิลเป็นวัสดุก่อสร้างห้องน้ำ รร. 
  รษก.ผอ.สศท.เผย สศท.จัดประชุมสมาชิกผู้สร้างสรรค์งานศิลปหัตถกรรมเพ่ิมพูนทักษะผู้ประกอบการทั้ง 4 ภูมิภาค 
  รษก.ผอ.สศท.เป็น ปธ.จัดงานแถลงข่าว“The Legendary of Thai Artisans ตำนานแห่งช่างฝีมือไทย” 
  กรมศุลกากรตั้งคณะทำงานแก้ปัญหาหมูเถื่อน โดยมีตัวแทนเกษตรกร ตัวแทนกรมศุลฯ-กรมปศุสัตว์-คน.-สตช.

เข้าร่วมเป็นคณะทำงาน โดยอธิบดีกรมศุลกากรประกาศว่า“นับจากนี้หมูเถื่อนจะไม่หลุดเข้าสู่ประเทศอีก”  
  สอท.เผยยอดผลิตรถยนต์ เม.ย.1.17 แสนคัน ลดลง 0.13%YoY จำหน่ายในประเทศน้อยลงแต่ส่งออกเพ่ิมขึ้น 10.04%

 

 
 

 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ เสด็จทรงเป็น ปธ.จัดงาน Thai Night ในช่วงเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ 2023 
 อ.จร.เผยได้นำคณะผู้แทนร่วมเจรจาจัดทำความตกลง CEPA ไทย-UAE รอบแรก ณ นครดูไบ เพ่ือหารือ 

การยกร่างความตกลง FTA อาทิ การค้าสินค้า กฎถิ่นกำเนิดสินค้า ตั้งเป้าสรุปผลการเจรจาภายใน 6 เดือน 
 อ.จร.เผยขณะนี้การเจรจา FTA มีความคืบหน้าอยู่ 5 กรอบ ได้แก่ ไทย-UAE/ไทย-EU/ไทย-EFTA/ไทย-ศรีลังกา/

อาเซียน-แคนาดา ซึ่งการเจรจา FTA จะต้องยกระดับการเปิดเสรีให้เข้มข้นขึ้น รวมทั้งขยายการเจรจา FTA  
กับประเทศคู่ค้าใหม่  ๆพร้อมผลักดัน FTA ฉบับคงค้างให้สำเร็จ ตั้งเป้ามีสัดส่วนการค้าเพ่ิมขึ้น 80% ในปี 70 

 อ.จร.เผยกรมได้เข้าร่วมประชุม กมธ.การค้าเสรีไทย-ชิลี (FTC) ครั้งที่ 4 เพ่ือติดตามการดำเนินงาน FTA ไทย-ชิลี 

 

 
 

  พณจ.เพชรบุรี เผยได้มอบหมาย จนท.ร่วมหารือเรื่องการบริหารจัดการผลิต-การตลาดสินค้าสับปะรด 
  สพจ.เพชรบุรี ลงพ้ืนที่ตรวจสต็อกน้ำมันปาล์มคงเหลือทั้งระบบ ระดับจังหวัด และการรับซื้อผลปาล์มสดของลานเท
  สพจ.ขอนแก่น ให้ความรู้กลุ่มวิสาหกิจชุมชน-ผู้ประกอบการหัวข้อ“การเพ่ิมโอกาสในการแข่งขันด้วยสินค้าอินทรีย์”
  สพจ.สมุทรสาคร ร่วมขายสินค้าในงาน“Local to Global สินค้าดี สินค้าเด่น สินค้าชุมชน กลุ่มภาคกลาง 17 จังหวัด”
 สพจ.อำนาจเจริญ ลงพ้ืนที่สำรวจราคาสินค้าที่จำเป็นต่อการครองชีพของประชาชน ป้องกันการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคา

25 พฤษภาคม 2566 


